

สรุปย่อรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 20/2563
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องเพื่อทราบ

1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน

1) Open House 2020 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้กำหนดจัดงาน Open House 2020 หรือกิจกรรมเปิดโลกแห่งการศึกษาและอาชีพในฝัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยทุกคณะจะต้องนำเสนอกิจกรรมต่าง ๆ หลักสูตร หรือผลงานที่มีความโดดเด่นมานำเสนอให้นักเรียนที่สนใจเข้าชม ทั้งนี้ กองบริการการศึกษาซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักได้มีการจัดทำเว็บไซต์เพื่อรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับคณะ การลงทะเบียนเข้าชมคณะที่สนใจ เส้นทางการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเว็บไซต์ <http://openhouse.msu.ac.th/>

2) โครงการเด็กดีมีที่เรียน ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีโครงการเด็กดีมีที่เรียน โดยเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เรียนดีมาสมัครเข้าเรียนในสาขาที่สนใจ โดยในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยได้ขยายจำนวนการรับนิสิตเพิ่มอีกประมาณ 3,000 คน ซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้จะมารายงานในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากเลขานุการ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 20/2563

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 20/2563 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม SC3-202 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามครั้งที่ 20/2563 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม SC3-202 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มติ

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 20/2563
โดยมีการไม่มีแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน

3.1 รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะกรรมการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย บัดนี้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ครั้งที่	เรื่อง	มติ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการ
ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 26 พฤษภาคม 2563	การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วย หลักเกณฑ์เงื่อนไขการดำเนินงานและวิธีการใช้จ่ายโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากสหภาพยุโรป(โครงการ Erasmus+) พ.ศ.2563	ที่ประชุมมีมติพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการดำเนินการและวิธีการใช้จ่ายโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศอื่นด้วย ควรปรับระเบียบฯ ใหม่ โดยให้ครอบคลุมโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการต่างประเทศ หากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอีกครั้ง	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
ครั้งที่ 18/2563 วันที่ 27 ตุลาคม 2563	การพิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมค่าเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563 ข้อ 3 ให้แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาโทบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ให้มีผลบังคับใช้สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป	มอบบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบในส่วนของการศึกษาระบบในเวลาราชการและระบบนอกเวลาราชการ แบบ ก2(1) กับ แบบ ก2(2) และนำเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองอีกครั้ง	อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ครั้งที่	เรื่อง	มติ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการ
ครั้งที่ 19/2563 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563	การพิจารณาการคืนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ของนายสารัช มหัสสา นิติระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนเงิน 27,000 บาท	ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้ 1) นิสิตจะต้องชำระค่าธรรมเนียม การศึกษาในส่วนของระบบในเวลา ราชการก่อนแล้วจึงเสนอ เรื่องขอคืนเงินค่าธรรมเนียม การศึกษานอกเวลาราชการ 2) มอบฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย กองคลังและพัสดุ และกองทะเบียน และประมวลผลหารือร่วมกันเพื่อ ตรวจสอบข้อมูลนิสิตที่ขอปรับเปลี่ยน ระบบการเรียนทั้งระบบนอกเวลา ราชการ และระบบ ในเวลาราชการ ทั้งหมด แล้วรวบรวมรายชื่อเสนอที่ ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัย ในคราวเดียว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
ครั้งที่ 19/2563 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563	การพิจารณาให้ความ เห็นชอบขอยกเว้นการหัก เงินสมทบเป็นเงินรายได้ 10% จากเงินรับฝาก คณะกรรมการบัญชีและการ จัดการ ภายใต้ โครงการ การส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือ หรือการอุดหนุนการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ นวัตกรรมดิจิทัลในชนบท	มอบบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบในส่วน ของภาคการศึกษาในระบบในเวลา ราชการและระบบนอกเวลาราชการ แบบ ก2(1) กับ แบบ ก2(2) และ นำเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองอีกครั้ง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

มติ

ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินการติดตามผลการดำเนินการตามมติคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยมหาสารคามตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 หมวดภารกิจหลัก

(การเรียนการสอน, บริการวิชาการ, การวิจัย, ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม, นโยบาย)

4.1.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามต่อบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) กับ ฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

ด้วยกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ได้ส่งเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ความว่าตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับ ฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ซึ่ง MoU ฉบับเดิมได้หมดอายุ ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน 2562 แต่ได้มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่ได้ทำเรื่องต่ออายุ MoU เข้ากรรมการบริหาร ทั้งนี้ โดย MoU ฉบับดังกล่าวยังมีวัตถุประสงค์เดิม ได้แก่ 1. ให้บริการพื้นที่ของศูนย์ข้อมูล ในการให้บริการด้านความรู้ให้แก่นิสิต อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป 2. ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิชาการ ภาษาและวัฒนธรรม 3. จัดกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านภาษาและวัฒนธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง นั้น ทั้งนี้ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (MoU) ได้ผ่านการตรวจสอบ/แก้ไขจากกลุ่มงานนิติการ กองการเจ้าหน้าที่แล้ว

ในการนี้ จึงเรียนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามต่ออายุ MoU ฉบับดังกล่าว โดยขอให้ลงนามย้อนหลังเป็นวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ตามในเอกสาร และ MoU จะมีอายุระหว่าง 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 หากเห็นชอบโปรดพิจารณา มอบหมายให้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานที่เสนอความประสงค์ต่อมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงาน รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน กรรมสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อขอความเห็นชอบ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้มหาวิทยาลัยทราบทุกกรณี หากการดำเนินงานดังกล่าวอยู่นอกเหนือรายละเอียดที่ระบุไว้ในบันทึกความเข้าใจและขัดกับระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและได้มีความเสียหายเกิดขึ้น หน่วยงานที่เสนอความประสงค์ต่อมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายนั้น

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)

ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามต่อบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) กับ ฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย โดยขอให้ลงนามย้อนหลังเป็นวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

มติ

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในการลงนาม**ต่อบันทึกความเข้าใจ (MoU)** ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) กับ ฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย โดยให้ลงนามย้อนหลังเป็นวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

4.1.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์) กับ เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทยในการอุปถัมภ์ของมูลนิธิเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติในประเทศไทย

ด้วยกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ได้ส่งเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ความว่า ด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประสงค์จะทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทยในการอุปถัมภ์ของมูลนิธิเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สนับสนุน ส่งเสริมความเข้มแข็งของงานพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านภัยพิบัติไทยต่าง ๆ ประกอบไปด้วย หน่วยงานรัฐบาล ภาคเอกชน หน่วยงานการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย ภาคชุมชน และผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ด้านภัยพิบัติในสาขาวิชาต่าง ๆ 2) สนับสนุนกิจกรรมด้านความร่วมมือทางวิชาการ และกิจกรรมของเครือข่ายฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมด้านการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ 3) สนับสนุนบุคลากร ในหน่วยงานของท่านให้เข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายฯ ตามความเหมาะสม 4) สนับสนุนการสร้าง**ความเข้าใจ ความตื่นตัวตระหนักรู้และความเตรียมพร้อมรับมือ** ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติสำหรับประชาชน ชุมชน รวมทั้งภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง นั้น

ทั้งนี้ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ได้ผ่านการตรวจสอบ/แก้ไขจากกลุ่มงานนิติการ กองการเจ้าหน้าที่แล้ว ในการนี้ จึงเรียนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและหากเห็นชอบโปรดพิจารณา**มอบหมายให้ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์** หน่วยงานที่เสนอความประสงค์ต่อมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงานรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกรรมสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อขอความเห็นชอบ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้มหาวิทยาลัยทราบทุกกรณี หากการดำเนินงานดังกล่าวอยู่นอกเหนือ รายละเอียดที่ระบุไว้ในบันทึกความเข้าใจและข้อตกลงเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยและได้มีความเสียหาย เกิดขึ้น หน่วยงานที่เสนอความประสงค์ต่อมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายนั้น ตามบันทึกข้อความที่ อว 0605.1(5.3)/7788 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ที่แนบมาพร้อมนี้

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)

ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ/
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์) กับ เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทยในการอุปถัมภ์ของมูลนิธิเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติในประเทศไทย

มติ

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์) กับ เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทยในการอุปถัมภ์ของมูลนิธิเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติในประเทศไทย

4.2 หมวดระเบียบ - ข้อบังคับ - ประกาศ

4.2.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การโอนสมทบเงิน เข้ากองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการศึกษาและฝึกอบรม พ.ศ.2563

ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ ได้ส่งเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ความว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2563 มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การโอนสมทบเงินเข้ากองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการศึกษาและฝึกอบรม พ.ศ.2563สำหรับการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย จากงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงานผ่านกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2538 ข้อ 5 ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของกองทุน มีดังนี้

- (1) จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาวิทยาลัย
- (2) จัดสรรเป็นทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดี หรือมีความรู้ความสามารถ

เฉพาะด้าน

- (3) จัดสรรเป็นทุนการศึกษาสำหรับนิสิตหรือบุคคลทั่วไป เพื่อส่งไปศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อบรรจุเป็นคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
- (4) จัดสรรเป็นทุนการศึกษาดูงาน ฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา สำหรับการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
- (5) จัดสรรเพื่อการอื่นใด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้หรือสภามหาวิทยาลัยจะอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานกองทุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอ วาระพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การโอนสมทบเงินเข้ากองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการศึกษาและฝึกอบรม พ.ศ.2563 ตามข้อ 5 (4) และ (5) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2538

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)

ผู้ชี้แจง

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การโอนสมทบเงินเข้ากองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการศึกษาและฝึกอบรม พ.ศ.2563

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม

ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตว่าเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ควรเพิ่มการสนับสนุนการศึกษาและฝึกอบรมให้แก่บัณฑิตด้วย

มติ

ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การโอนสมทบเงินเข้ากองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการศึกษาและฝึกอบรม พ.ศ.2563 ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้เพิ่มการสนับสนุนการศึกษาและฝึกอบรมให้แก่บัณฑิต และปรับข้อความในร่างประกาศให้สอดคล้องต่อไป
2. มอบกองการเจ้าหน้าที่ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้ส่งกลุ่มงานการประชุม กองกลาง เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

4.3 หมวดการเงิน-การคลัง-พัสดุ-งบประมาณ

-ไม่มี-

4.4 หมวดการบริหารจัดการ-บุคคล

-ไม่มี-

4.5 หมวดประกันคุณภาพการศึกษา-กพร-การบริหารความเสี่ยง-ควบคุมภายใน

4.5.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) กรอบตัวชี้วัดความเป็นเลิศของสำนักงานเลขานุการคณะ/หน่วยงาน และหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ด้วยกองแผนงาน ได้ส่งเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ความว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการส่งเสริม และสนับสนุนให้คณะ/หน่วยงานนำเกณฑ์คุณภาพ เพื่อการศึกษา เพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEX) มาใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคณะ/หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย นั้น ทั้งนี้ ส่วนงานสนับสนุนถือว่ามิใช่บทบาทที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพองค์กรให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เนื่องจากกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกิดจากระบบงานต่างๆ ที่ดำเนินการอยู่ภายใต้การบริหารองค์กร ดังนั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องและเชื่อมโยงกับมาตรฐานการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำ (ร่าง) กรอบตัวชี้วัดความเป็นเลิศของสำนักงานเลขานุการคณะ/หน่วยงาน และหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี (กอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อใช้เป็นกรอบในการวัดคุณภาพการปฏิบัติงานพื้นฐานและการดำเนินงานเชิงนโยบาย/งานโดดเด่น/งานเชิงรุก/งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการคิดวิเคราะห์และการนำนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนางานของสำนักงานเลขานุการคณะ/หน่วยงาน และหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี เพื่อให้เกิดการพัฒนางานที่มีศักยภาพและขีดความสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัยในอนาคต

ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) กรอบตัวชี้วัดความเป็นเลิศของสำนักงานเลขานุการคณะ/หน่วยงาน และหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)

ผู้ชี้แจง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย /ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบดังนี้

1. (ร่าง) กรอบตัวชี้วัดความเป็นเลิศของสำนักงานเลขานุการคณะ/หน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. (ร่าง) กรอบตัวชี้วัดการคุ้มครองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กอง..... มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม

ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้

- 1) ให้เพิ่มกรอบตัวชี้วัดในส่วนของความคาดหวัง
- 2) กรณีคุณภาพการให้บริการ ให้ตัดประเด็นความไม่พึงพอใจออก
- 3) กรณีบุคลากรมาทำงานสาย การกำหนดตัวชี้วัดความเป็นเลิศของสำนักงานเลขานุการคณะ/หน่วยงานจะทำให้ทราบถึงพฤติกรรมการทำงานของบุคลากร ซึ่งจะเป็นการควบคุมการทำงานโดยอัตโนมัติ
- 5) การกำหนดรางวัลสำหรับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานดีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรในการทำงานต่อไป
- 6) ผู้บริหารหน่วยงานสามารถที่จะกำหนดกรอบนวัตกรรมการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ได้
- 7) ประเมินผลตัวชี้วัดใน 1 ปี ควรกำหนดการประเมินเป็นช่วง ๆ
- 8) ควรเพิ่มกระบวนการในการดำเนินงานของตัวชี้วัดในกรอบตัวชี้วัด
- 9) ควรสร้างความเข้าใจกับบุคลากรเกี่ยวกับตัวชี้วัดฯ ให้มีความชัดเจน โดยผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ

มติ

ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. ให้ความเห็นชอบ(ร่าง) กรอบตัวชี้วัดความเป็นเลิศของสำนักงานเลขานุการคณะ/หน่วยงาน...

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) กรอบตัวชี้วัดการคุ้มครองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2564 กอง..... มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ทั้งนี้ ให้ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม

4.6 หมวดอื่น ๆ

4.6.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารและดำเนินงานโรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.

ด้วยกองแผนงาน ได้ส่งเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ความว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยโรงพยาบาลสุทธาเวช พ.ศ. ... โดยที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในหลักการร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยโรงพยาบาลสุทธาเวช พ.ศ.... โดยมอบกลุ่มงานนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการร่างข้อบังคับฯ นั้น

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยโรงพยาบาลสุทธาเวช และคณะอนุกรรมการดำเนินการศึกษาและยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยโรงพยาบาลสุทธาเวช เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินงานของโรงพยาบาลต่าง ๆ และดำเนินการร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยโรงพยาบาลสุทธาเวช โดยร่างข้อบังคับฯ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยโรงพยาบาลสุทธาเวช ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)

ผู้ชี้แจง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย/ รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์/
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารและดำเนินงานโรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม

1. เนื่องจากข้อบังคับในหลายข้อยังไม่มี ความชัดเจน ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ขอหารือร่วมกับบุคลากร คณะอีกครั้งก่อน

2. ในร่างฯ ข้อบังคับข้อ 12 คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสุทธาเวช ควรเพิ่ม ประธานสภาคณาจารย์ เป็นกรรมการ เนื่องจากเป็นผู้แทนของบุคลากรมหาวิทยาลัย และข้อ 7 วัตถุประสงค์ ให้เพิ่มข้อความเกี่ยวกับการส่งเสริม ป้องกัน รักษา พัฒนาสุขภาพ และให้บริการรักษาพยาบาลบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย การบริหารและดำเนินงาน โรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ในหลายข้อยังไม่ชัดเจน ดังนั้นอธิการบดีจะหารือ ร่วมกันกับคณะแพทยศาสตร์อีกครั้ง เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ปรับ ในส่วนข้อ 12 คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล สุทธาเวช โดยให้เพิ่ม ประธานสภาคณาจารย์ เป็นกรรมการ และข้อ 7 วัตถุประสงค์ ให้เพิ่มข้อความเกี่ยวกับการส่งเสริม ป้องกัน รักษาฟื้นฟูสุขภาพ และให้บริการรักษาพยาบาลบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4.6.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสร้างภาควิชา ศึกษาศาสตร์บรรยากาศ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์) กับ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ด้วยกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ได้ส่งเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ความว่า ด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประสงค์จะทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสร้างภาควิชาศึกษาศาสตร์บรรยากาศ กับ สถาบันวิจัย ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันสร้างภาควิชา ศึกษาศาสตร์บรรยากาศ ด้วยการนำโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ นำมา สนับสนุนการวิจัยบรรยากาศเพื่อตอบโจทย์คุณภาพอากาศของประเทศไทย 2) เพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็ง ให้วงการวิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศของประเทศไทย 3) เพื่อพัฒนาบุคลากรของประเทศไทยให้เป็นผู้มีความ เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์บรรยากาศ 4) เพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิดการนำประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ บรรยากาศไปวางแผนพัฒนาประเทศ 5) เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร นั้น

ทั้งนี้ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ได้ผ่านการตรวจสอบ/แก้ไขจากกลุ่มงานนิติการ กองการ เจ้าหน้าที่แล้ว ในการนี้ จึงเรียนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและ หากเห็นชอบโปรดพิจารณามอบหมายให้ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ หน่วยงานที่เสนอความ ประสงค์ต่อมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงาน ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน กรรมสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อขอความ เห็นชอบ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้มหาวิทยาลัยทราบทุกกรณี หากการดำเนินงานดังกล่าวอยู่นอกเหนือ รายละเอียดที่ระบุไว้ในบันทึกความเข้าใจและข้อตกลงของมหาวิทยาลัยและได้มีความ เสียหาย เกิดขึ้น หน่วยงานที่เสนอความประสงค์ต่อมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายนั้น ตามบันทึกข้อความที่ อว 0605.1(5.3)/7789 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ที่แนบมาพร้อมนี้

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)

ผู้ชี้แจง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ /
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสร้างภาควิชาวิทยาศาสตร์บรรยากาศ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์) กับ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

มติ

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสร้างภาควิชาวิทยาศาสตร์บรรยากาศ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์) กับ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

4.6.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการยุวชนจิตอาสา ระหว่าง สป.อว. กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ด้วยกองกิจการนิสิต ได้ส่งเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ความว่า ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีหนังสือที่ อว 0204/ว 4258 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การดำเนินโครงการยุวชนอาสา ระยะที่ 2 โดยในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนงานยุวชนสร้างชาติ ครั้งที่ 4/2563 มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมเป็นหน่วยขับเคลื่อน (EB) โครงการยุวชนอาสา ระยะที่ 2 โดยกำหนดให้สถาบันจัดทำข้อเสนอโครงการ (Proposal) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เสนอโครงการกระบวนกรมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน และสร้างควมมีชื่อเสียงหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรอินทรีย์ หมู่บ้านหนองหิน จังหวัดมหาสารคาม และได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุน จำนวน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อดำเนินโครงการผลิตบัณฑิตในทศวรรษที่ 21 ที่มีคุณภาพและสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษากับการปฏิบัติงานจริงลดระยะเวลาเรียนในชั้นเรียนให้น้อยลง มุ่งเน้นการปฏิบัติงานจริงมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้บัณฑิต นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์การทำงานตรงตามสาขาวิชาและองค์ความรู้ที่เรียน โดยมีชุมชนเป็นฐานในการนำองค์ความรู้ทางวิชาชีพในสาขาที่เรียนสู่การปฏิบัติ ผ่านโครงการที่ตอบสนองต่อปัญหา ความต้องการเชิงพื้นที่ของชุมชน (Area-based) มุ่งเน้นผลลัพธ์ของการแก้ปัญหาด้านความยากจน ความเหลื่อมล้ำ และปัญหาคุณภาพชีวิต ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป

สป.อว. จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงาน โครงการยุวชนจิตอาสา ระหว่าง สป.อว. กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ แล้วส่งเอกสารกลับไปยัง สป.อว. ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการยุวชนจิตอาสา ระหว่าง สป.อว. กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)

ผู้ชี้แจง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต / ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต


ประเด็นที่เสนอ


เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงาน โครงการยุวชนจิตอาสา ระหว่าง สป.อว. กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม


มติ

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงาน โครงการยุวชนจิตอาสา ระหว่าง สป.อว. กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เลิกประชุมเวลา 10.30 น.


(นางสาวอัจฉรา หล้าบ้านโพน)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้บันทึกการประชุม


(นางสาวณภัทร พรจำศีล)
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เขารัตน์)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย